

# คาดราคาน้ำตาลหน้าโรงงานเดือนก.พ. ทรงตัว17-18บ./กก.หลังตลาดโลกยังต่ำ

**ผู้จัดการรายวัน360°** - รัฐบาลแนวโน้มน้ำตาลทรายหน้าโรงงานเดือน ก.พ.นี้ จะทรงตัวระดับ 17-18 บาทต่อกก. หลังราคาน้ำตาลทรายตลาดโลกยังคงทรงตัวระดับต่ำ 350-360 เหรียญสหรัฐต่อตันจากผลผลิตน้ำตาลโลกที่ขยับสูง รวมถึงไทยที่คาดอ้อยจะทะลุ 103 ล้านตัน จากที่คาดไว้

นายบุญถิ่น โคตรศิริ ผู้อำนวยการสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอณ.) เปิดเผยว่า ราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงานเดือน ก.พ.นี้ภาพรวมคาดว่าจะยังคงทรงตัวในระดับ 17-18 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) จากเดิมอยู่ที่ 19-20 บาทต่อกก. และหากระดับราคาน้ำตาลทรายมีตลาดลอนดอนทิศทางเฉลี่ยยังคงที่ 350-360 เหรียญสหรัฐต่อตันราคาน้ำตาลทรายในประเทศไทยก็จะทรงตัวในระดับดังกล่าว

สำหรับแนวโน้มราคาน้ำตาลทรายตลาดโลกที่ลดต่ำเกิดจากผลผลิตโลกที่สูงขึ้น โดยรวมถึงประเทศไทยที่เป็นผู้ส่งออกอันดับ 2 ที่คาดว่าผลผลิตอ้อยฤดูเก็บปี 2560/61 จะสูงกว่าที่ประเมินไว้ว่า จะมีอ้อยเข้าหีบ 103 ล้านตัน ค่อนข้าง

ชัดเจนหลังการหีบอ้อยมาครึ่งทางก็พบว่า มีอ้อยเข้าหีบเกือบ 50 ล้านตัน

นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี ประธานคณะกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ บริษัทไทยซูการ์ มิลเลอร์ จำกัด กล่าวว่า ราคาน้ำตาลโรงงานที่ลดลงเฉลี่ย 2 บาทต่อกก.นั้น ถือเป็นระดับราคาที่เหมาะสมแล้วโดยมีบางฝ่ายมองว่าควรจะลดลง 5 บาทต่อกก. เพราะก่อนหน้าได้เก็บเงินจากการปรับขึ้นราคาเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายซึ่งต้องเข้าใจว่าราคา 14.50 บาทต่อกก.คือราคาที่โรงงานได้และนำเข้าสู่ระบบแบ่งปันรายได้ระหว่างชาวไร่และโรงงาน 70 :30 ส่วน 5 บาทต่อกก. โรงงานไม่ได้รับประโยชน์ เพราะเงินดังกล่าวนำไปชำระหนี้ให้กับชาวไร่ และการอิง 5 บาทต่อกก. เป็นราคาที่ย้อนหลังไป 10 กว่าปีที่แล้ว จึงต้องมองในแง่ของต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงด้วย

นายวิระศักดิ์ ชวีญเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(กอน.)เมื่อ 26 ม.ค.ที่ผ่านมาได้พิจารณาแนวทางการช่วยเหลือ

และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่ อ้อยฤดูการผลิตปี 60/61 ที่จะเพิ่มเงินค่าอ้อยอีก 50 บาทต่อตันจากที่กำหนดราคาเฉลี่ยไว้ 880 บาทต่อตันซึ่งที่ประชุมให้นำกลับไปที่คณะกรรมการพิจารณาเนื่องจากมีปัจจัยต่างๆ เปลี่ยนแปลงและให้นำกลับมาพิจารณาใน กอน.ใหม่

ส่วนการชำระหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยส่วนต่างราคาอ้อยขึ้นต้นและขั้นสุดท้าย ฤดูกาลผลิตปี 2549/2550 ให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ช.ก.ส.) ให้ สอณ.ไปดำเนินการตั้งขอวงเงินประมาณแผ่นดินปี 2561 และ 2562 เพื่อนำไปชำระหนี้เงินกู้ ช.ก.ส. ซึ่งคิดเป็นวงเงินประมาณปีละ 450 ล้านบาท

แหล่งข่าวจากชาวไร่อ้อยกล่าวว่า ปัญหาการจ่ายเงินค่าอ้อยเพิ่มอีก 50 บาทต่อตัน ยังเป็นข้อถกเถียงเพราะด้วยราคาน้ำตาลตลาดโลกตกต่ำอาจนำไปสู่ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายที่ต่ำกว่าขั้นต้นถึงจุดนั้นแล้วใครจะเป็นคนจ่ายส่วนต่าง เพราะระเบียบเดิมกำหนดให้กองทุนฯจ่าย ประกอบกับการจ่าย 50 บาทต่อตันเพิ่มจะขัดหลักการค้าเสรีหรือไม่.